



Báo Kohoshi số tháng 3/2024

An tâm hơn với hệ thống y tế



Nếu muốn được tư vấn về các thủ tục hành chính hay các chế độ hỗ trợ, [hãy gọi tới KICC](#)

☎ 078-742-8721

(Hỗ trợ tiếng Việt vào thứ 2,4, từ 9:00~17:00 không hỗ trợ từ 12:00~13:00)



編集:神戸市市長室国際部国際課

Hệ thống y tế tiên tiến của bệnh viện Chuo Shimin

Bệnh viện Chuo shimin của thành phố Kobe được thành lập từ 100 năm trước với xuất phát điểm là một trạm xá. Hiện nay có khoảng 2000 nhân viên, y bác sĩ đang làm việc tại đây.



1/4 số bệnh nhân nặng, cần cấp cứu tại thành phố Kobe được tiếp nhận tại đây. Bệnh viện này được Bộ Y tế, phúc lợi và lao động của Nhật Bản bình chọn là Trung tâm xử lý cấp cứu số 1 Nhật Bản trong 9 năm liên tục.

Bệnh viện liên kết chặt chẽ với các bác sĩ chuyên khoa của khoa khác để giúp bệnh nhân ung thư dù đang xạ trị vẫn sinh hoạt bình thường.

Khoa sản của bệnh viện cũng khá mạnh với hệ thống hỗ trợ 24/24 cùng với sự liên kết chặt chẽ với các khoa khác.

Là một bệnh viện tổng hợp, Bệnh viện Chuo Shimin đương nhiên có các chuyên khoa để khám tất cả các bộ phận trên cơ thể. Ngoài ra, bệnh viện còn có các khoa điều trị, chuyên môn khác như khoa nam, khoa nữ, khoa hỗ trợ cai thuốc lá, khoa khám sức khỏe khi đi nước ngoài, Trung tâm phẫu thuật bằng rô bốt, Trung tâm di truyền.

Đường dây tư vấn cấp cứu 7119

Tần suất hoạt động của xe cấp cứu tại Kobe tăng 1,5 lần trong vòng 15 năm trở lại đây. Tuy nhiên, có hơn một nửa số ca được xe cấp cứu đưa đi chỉ ở mức nhẹ. Nếu điều này không được cải thiện, những ca thực sự nặng lại không thể gọi được xe cứu thương, điều này có thể dẫn đến những kết quả đáng tiếc.

Để đảm bảo xe cứu thương có thể đến được đúng nơi cần thiết, trước khi gọi xe cấp cứu, hãy bấm #7119 để được y tá tư vấn.

Nếu không kết nối, hãy gọi vào số 078-331-7119.

Thông tin chi tiết bằng tiếng Nhật, hãy xem tại mã bên phải.



Chương trình tiêm vắc xin COVID-19 sẽ kết thúc vào ngày 31/3

Những người có Phiếu tiêm và có nguyện vọng tiêm, hãy liên hệ với nhân viên y tế của các phòng khám hay bệnh viện mà mình thường tới để được hướng dẫn.

Phiếu tiêm này có giá trị sử dụng đến ngày 31/3 tới đây.

Nếu làm mất Phiếu tiêm, hãy tiến hành đăng ký để nhận lại Phiếu qua số điện thoại:

078-277-3320

Hướng dẫn về các đăng ký phát hành Phiếu tiêm mới (bằng tiếng Nhật) hãy xem tại mã bên phải.



“Luật về việc xóa bỏ phân biệt đối xử với người có thương tật” sẽ thay đổi

Sự thay đổi này có hiệu lực từ tháng 4 tới đây. Nếu những người có thương tật thể hiện việc mình cần giúp đỡ, không chỉ các cơ quan hành chính mà cả các đối tượng khác như doanh nghiệp tư nhân hay đoàn thể khác cũng có nghĩa vụ phải giúp đỡ họ. Tuy nhiên, phạm vi giúp đỡ chỉ dừng lại ở mức mà người giúp đỡ không cảm thấy có gánh nặng lớn.

Ví dụ:

1. Với những người có vấn đề về thính giác, khi họ hỏi điều gì đó ở quầy: nhân viên phục vụ viết nội dung muốn nói ra giấy.
2. Với những người có vấn đề về thị giác, khi họ muốn hỏi về nội dung thực đơn của nhà hàng: nhân viên nên đọc tên món và giá của món ăn đó cho họ nghe.

Xung quanh chúng ta có nhiều người cần giúp đỡ. Nếu gặp người có thương tật hay người có đeo biểu tượng “Cần hỗ trợ” đang gặp khó khăn, hãy đánh tiếng xem họ có cần hỗ trợ gì không.

Quầy tư vấn về phân biệt đối xử với người có thương tật

Nhân viên tư vấn sẽ lắng nghe từ bản thân người có thương tật hoặc những người thân cận để từ đó đưa ra phương án tối ưu nhất nhằm giải quyết vấn đề mà bản thân người có thương tật đang gặp phải.



Đây là biểu tượng “Cần hỗ trợ”, là biểu tượng để những người xung quanh biết đây là người cần hỗ trợ dù có thể bề ngoài của họ có vẻ không có vấn đề gì.



Thông tin chi tiết bằng tiếng Nhật ⇒

Tháp Cảng Kobe mở cửa trở lại vào ngày 26/4

Từ trên đỉnh tháp, bạn vừa có thể nhìn toàn cảnh thành phố Kobe vừa có thể thưởng thức đồ uống tại các quán cà phê hay bar với mặt sàn có thể quay 360 độ. Đây sẽ là một trong những điểm nên ghé thăm tại Kobe.



Bảo tàng Brilliance Museum

Lấy chủ đề là “tỏa sáng”, những tác phẩm nghệ thuật lấy Kobe làm chủ đề hay những tác phẩm nghệ thuật thay đổi dựa trên sự di chuyển của cơ thể sẽ được trưng bày tại đây. Hãy tận hưởng thời gian vui vẻ tại đây.

Cafe & Bar PORT TERRACE

Tại đây có phục vụ các món ăn sử dụng nguyên liệu của tỉnh Hyogo hay những đồ uống sử dụng hoa quả thu hoạch tại thành phố Kobe. Hãy đến và thưởng thức phong cảnh thành phố cảng Kobe cũng như không gian rộng mở từ tháp.

Thời gian mở cửa: 9:00~23:00 (đón khách cuối cùng vào lúc 22:30)

Giá vào cửa: Xem chi tiết (thông tin bằng tiếng Nhật) trong mã bên dưới.



Lưu ý: Trong trường hợp vé vào cửa được bán hết từ trước thì vé thông thường (được bán vào mỗi ngày và có giá trị trong ngày hôm đó) sẽ không được bán nữa.

Người dân thành phố Kobe sẽ chỉ phải trả một nửa giá vé vào ngày trong tháng sinh nhật của mình.



Picnic tại các điểm có hoa anh đào

Tại Kobe, có rất nhiều địa điểm nổi tiếng về hoa anh đào. Dưới đây là một số gợi ý về các điểm như vậy. Không chỉ ngắm hoa, mọi người còn có thể tổ chức picnic tại đây.

Thông tin về công viên (bằng tiếng Nhật) có thể xem ở mã bên dưới các ảnh.

Công viên Oji

Khi mùa xuân đến, khoảng 480 cây hoa anh đào giống Someiyoshino khoe sắc trong công viên. Khách đến còn có thể chụp ảnh cùng hoa anh đào và các con thú mà mình yêu thích.



Công viên Suma Rikyu

Khoảng 150 cây hoa anh đào (với khoảng 10 giống khác nhau) nở hoa đến tầm giữa tháng 4. Ở đây còn có nhiều dụng cụ để vận động cơ thể nữa.



Shiawase no mura

Tại đây có khoảng 900 cây hoa anh đào. Tại đây còn có bãi cỏ rộng có thể tổ chức picnic hoặc đi dạo. Ngoài ra, từ 29/3~7/4, tại vườn kiêu Nhật của công viên còn tổ chức lên đèn vào buổi tối nữa.

